

“มันเป็นความผูกพันที่ยึดโยงกัน ตัวผมไม่ได้จับครุมาโดยตรง แต่พอมาสอน มาอยู่กับเด็กก็ผูกพัน อยากให้เค้าได้ดี ได้พัฒนา”

ครูอินทัศน์ ชุมภูสม โรงเรียนบ้านหวาย



ภายในรั้วสี่ชมพุดสีในหมู่ที่ 13 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหวาย ซึ่งทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 221 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 16 คน

“มาอยู่ที่นี่ปีที่ 4 ปรับปรุงภายใน ปูพื้นกระเบื้อง อาคารเดิมมันทรุดโทรม แต่ก่อนเป็นห้องเก็บของ ก็ปรับทีละห้อง เปลี่ยนเป็นสำนักงานครู” นางยุพิน ญาณะประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายเล่าถึงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน



“น้ำ” เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของโรงเรียนบ้านหวาย ปัจจุบัน แหล่งน้ำของโรงเรียนคือ น้ำบาดาล เมื่อเปิดน้ำใส่ภาชนะทิ้งไว้จะพบว่าน้ำมีสีเหลือง ขุ่นข้น และมีกลิ่นเหม็นคาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน ทำให้เด็กนักเรียนและครูต้องนำน้ำดื่มมาจากบ้าน ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการและหากเกิดความเสียหายมากๆ นักเรียนก็จะดื่มน้ำบาดาลของโรงเรียน

“เด็กๆเอาน้ำดื่มใส่ขวดมาจากที่บ้าน เพราะที่โรงเรียนน้ำไม่สะอาดพอ แต่ถึงเอามาจากบ้านก็ไม่พอกินนะ บางทีอากาศร้อน วิ่งหรือเล่นกีฬาเหนื่อยๆ ก็เปิดก๊อกกินน้ำที่สูบจากบาดาลของโรงเรียนนี้แหละ ทำยังไงได้ ก็มันหิวนี่”



เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน โดยมีนายอินทศน์ ชุมภูสม ครูผู้สอนประจำวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

“เรื่องน้ำนี้สำคัญมาก ช่วยเด็กๆ ได้มากเลย เรื่องสุขภาพนี้สำคัญที่สุด สมัยก่อนน้ำในนาแอ่งนิตเดียว ก็กินได้ สะอาด เต็มนี้ไม่ได้แล้ว เพราะมีสารพิษ สารเคมี” ครูอินทศน์ให้ความเห็น

ผอ.ยุพินกล่าวเพิ่มเติมว่า ในตอนแรกที่รู้ข่าวโครงการให้ทุนน้ำดื่มสะอาดของมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ก็สมัครขอรับทุนด้วยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับทุนหรือไม่ เมื่อทราบว่าโรงเรียนบ้านหวายได้รับทุนก็รู้สึกดีใจมาก ดีใจแทนเด็กนักเรียนด้วย ขณะนี้ โรงเรียนได้สร้างโรงน้ำดื่ม เพื่อให้เด็กๆ ได้ดื่มน้ำสะอาดได้อย่างสะดวก



โครงการ "พัฒนาคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน" ของโรงเรียนบ้านหวาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน และมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ทำให้การติดตั้งระบบน้ำดื่มซึ่งประกอบด้วยถังเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ประปา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ปัจจุบันเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านหวายมีน้ำดื่มที่สะอาด ได้มาตรฐาน และสามารถบรรจุใส่ขวดกลับไปกินที่บ้านได้ด้วย

“ตอนนี้อยากปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ทำวัดในโรงเรียนให้เด็กนั่งสมาธิสบายๆ อยากทำ
มาก” ผอ.ยุพิน กล่าวถึงโครงการที่อยากพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต

“มันเป็นความผูกพันที่ยึดโยงกัน ตัวผมไม่ได้จบครูมาโดยตรง แต่พอมาสอน มาอยู่กับเด็ก
ก็ผูกพัน อยากให้เค้าได้ดี ได้พัฒนา ช่วงปิดเทอมนี้จะหยุดก็ได้ แต่อยากทำให้เด็ก ก็เลยเชิญ
วิทยากรมาอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ทำเว็บไซต์ให้เด็กๆ” ครูอินทัศน์ ชุมภูสม กล่าวจากใจในที่สุด